



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตามประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้ต่อไป

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - นามสกุล

๑๐๐๑

ว่าที่ร้อยตรีศุภร พุทธทองศรี

๑๐๐๒

นายนพดล แสงขาว

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้างต้นนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ประกาศ
ตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัครสอบ คือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัคร
สอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้ที่มีสมัครสอบภายใน ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไว้แล้ว แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครสอบหรือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบโปรดนำ
หลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ชั้น ๕ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว
จะไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอภิชัย เอกวนากุล)

รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ